

Số: 349/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008



## THÔNG BÁO

### Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 12 tháng 12 năm 2008 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng tham dự có lãnh đạo các Bộ: Nội vụ, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo kết quả phối hợp công tác giữa Chính phủ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2008, nội dung phối hợp công tác năm 2009 và những đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ; ý kiến của các vị trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các Bộ và ý kiến của đồng chí Huỳnh Đám, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

#### I. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN ĐỊNH CHUNG

1. Năm 2008, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả toàn diện và tích cực về kinh tế - xã hội. Lạm phát về cơ bản đã được kiềm chế, chỉ số giá tiêu dùng giảm dần qua các tháng, kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ ổn định. Nền kinh tế duy trì được mức tăng trưởng khá trong điều kiện lạm phát cao: ước cả năm tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,23%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,6%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 5,4%; GDP bình quân đầu người đạt trên 1000 USD. An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá thông tin và bảo vệ môi trường được chú trọng. Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có những chuyển biến tích cực. Hoạt động đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế đạt được nhiều kết quả. Chính trị, xã hội ổn định. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong năm qua thiết thực hơn, hiệu quả hơn những năm trước và đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua công tác phối hợp, Chính phủ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội; đồng thời, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng làm tốt hơn vai trò và chức năng của mình trong việc xây dựng khối liên minh chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân thi đua yêu nước, tham gia thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đề ra.

Chính phủ đánh giá cao và ghi nhận sự phối hợp công tác có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua. Thông qua sự phối hợp công tác đã đạt được kết quả cao, tạo ra sự đồng thuận, được nhân dân hưởng ứng, cần phát huy trong thời gian tới.

2. Dự báo năm 2009, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới suy thoái, tác động sâu sắc đến nước ta, tạo ra cả cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức. Nền kinh tế nước ta đã có dấu hiệu suy giảm, tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong nước, xuất khẩu, đầu tư, đời sống và việc làm của người lao động. Trước tình hình đó, Chính phủ đã xác định phải tập trung điều hành thực hiện mục tiêu tổng quát của kế hoạch năm 2009 mà Quốc hội khoá XII, Kỳ họp thứ 4 đã thông qua. Trước mắt, cần tổ chức triển khai thực hiện ngay các giải pháp cấp bách sau: thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu; thực hiện các biện pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng; chính sách tài chính tiền tệ; ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; tổ chức điều hành linh hoạt, hiệu quả và quyết liệt các giải pháp trên.

## **II. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

1. Về đề nghị phối hợp tổng kết 10 năm thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị định số 50/2001/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ, làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Thủ tướng Chính phủ đồng ý, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan của Chính phủ thực hiện.

2. Về đề nghị Thủ tướng Chính phủ có ý kiến đề Bộ Chính trị sớm ban hành ba Quy chế về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X: Thủ tướng Chính phủ ghi nhận đề báo cáo Bộ Chính trị.

3. Về đề nghị thống nhất, cụ thể hoá các phong trào, cuộc vận động, các chương trình, mục tiêu quốc gia thành các tiêu chí trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở khu dân cư: Thủ tướng Chính phủ đồng ý, giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm việc cụ thể với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khoá VIII.

Về đề nghị tập trung các nguồn lực tài chính cho Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư và nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư theo Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BTC-MTTW ngày 10 tháng 01 năm 2002 của Bộ Tài chính và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Thủ tướng Chính phủ đồng ý, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc cụ thể với Bộ Tài chính.

4. Về đề nghị quan tâm đến chế độ nhà ở cho các Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Chương trình nhà ở cho cán bộ, công nhân viên trong đó có cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về đề nghị cấp đất, kinh phí cho cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng khu nhà công vụ cho cán bộ, công chức: Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc cụ thể với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết chế độ nhà công vụ theo quy định hiện hành.

Về đề nghị khoán kinh phí hoạt động cho hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội: ngày 17 tháng 10 năm 2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước, trong đó quy định: các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội được cơ quan có thẩm quyền giao biên chế và kinh phí hành chính xem xét, tự quyết định việc áp dụng các quy định tại Nghị định này; vì vậy, đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc cụ thể với Bộ Tài chính để triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

5. Về cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, đề nghị Chính phủ sớm quyết định việc đầu tư hỗ trợ làm nhà cho người nghèo: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

6. Về đề nghị sớm kiến nghị Quốc hội sửa đổi Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. Trong quá trình chuẩn bị đề nghị có sự phối hợp, tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Thủ tướng Chính phủ đồng ý, giao Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị trình Quốc hội bổ sung các dự án luật trên vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009. Trong quá trình chuẩn bị dự án Luật Bầu cử Hội đồng nhân dân và Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để triển khai thực hiện.

7. Về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng Đề án cải cách giáo dục theo Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng: Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Chiến lược giáo dục 2009 - 2020; vì vậy, không phải thành lập Ủy ban cải cách giáo dục. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tích cực tham gia trong quá trình tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII về giáo dục và đào tạo, hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng; giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình xây dựng Chiến lược giáo dục 2009 - 2020.

#### 8. Về một số đề nghị liên quan đến vấn đề tôn giáo

a) Về đề nghị rà soát việc quản lý, sử dụng đất đai có liên quan đến tôn giáo; kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, sơ hở, tránh gây bức xúc để kẻ xấu lợi dụng, kích động phát sinh điểm nóng; đồng thời, xem xét giải quyết nhu cầu chính đáng của tôn giáo về đất đai: Thủ tướng Chính phủ đồng ý, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan của Chính phủ xem xét, giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

b) Về đề nghị cân nhắc việc cho phép thành lập hoặc công nhận pháp nhân đối với các tổ chức tôn giáo, tránh việc mở rộng cấp phép như thời gian vừa qua để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý hoạt động của các tôn giáo và tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc: Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ xem xét, đề xuất cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

c) Về đề nghị quan tâm tạo điều kiện về trụ sở, kinh phí, điều kiện hoạt động của hệ thống Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp: vấn đề này thuộc thẩm quyền của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

9. Về đề nghị khi quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước nên tham khảo ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ thực hiện.

10. Về đề nghị quan tâm chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân đã kiến nghị tại Kỳ họp thứ 3 và thứ 4, Quốc hội khoá XII vừa qua: Thủ tướng Chính phủ đã và đang chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ xem xét, giải quyết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện kết luận này./.

**BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM**

**Nơi nhận:**

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Dân vận Trung ương;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TH (4) H.A. 210



**Nguyễn Xuân Phúc**